

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Toàn văn như sau:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang có diễn biến phức tạp. Trên cả nước, dịch cúm gia cầm (CGC) do vi rút cúm A/H5N1 và A/H5N6 đã xảy ra ở 10 tỉnh, thành phố; dịch Lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra ở 09 tỉnh; dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn xảy ra ở một số tỉnh, thành phố. Tại Thái Bình, ngày 18/02/2020, đã xảy ra 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại 02 hộ chăn nuôi thuộc xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, số gia cầm các loại phải tiêu hủy là 1.806 con; kết quả giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm lấy tại một số chợ bán gia cầm sống ở 03/32 mẫu dương tính với vi rút cúm A (không có mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1 và H5N6). Với tổng đàn gia cầm lớn (trên 14,4 triệu con), người chăn nuôi đang tập trung tái đàn lợn, trong khi việc thực các biện pháp phòng bệnh, điều kiện chăn nuôi của các hộ, trại chăn nuôi còn hạn chế, chưa thực sự đảm bảo an toàn sinh học theo quy định nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển gây bệnh và lây lan trên diện rộng.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y, theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 09/8/2019 về phòng, chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 26/11/2019 về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 26/02/2020 về triển khai và tổ chức thực hiện Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Công văn số 4571/UBND-KTNN ngày 28/10/2019 về việc tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi lợn, cơ cấu lại ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Công văn số 389/UBND-KTNN ngày 05/02/2020 về việc thực hiện Công điện số 735/CD-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 433/UBND-KTNN ngày 06/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và người; Công văn 667/UBND-KTNN ngày 19/02/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2020, đặc biệt chú trọng các bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, các bệnh "đỏ" ở đàn lợn, bệnh dại trên đàn chó mèo,...

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả tháng vệ sinh tiêu diệt khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm góp phần ngăn ngừa lây nhiễm bệnh Covid-19.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đúng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học; thông báo thường xuyên tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong nước, trong tỉnh để người chăn nuôi biết để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý hiệu quả các dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm; ngăn chặn, kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm.

- Cùng cố và kiện toàn hệ thống thú y cơ sở đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tham mưu và triển khai thực hiện phòng, chống dịch theo yêu cầu chuyên môn.

- Khẩn trương thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại cấp cơ sở; kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

- Kịp thời bố trí kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện định kỳ và đột xuất theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng ứng dụng đầy đủ chủng loại, số lượng vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng tại cơ sở; tăng cường hoạt động của Đội kiểm dịch lưu động để kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhằm ngăn chặn không để mầm bệnh lây lan vào tỉnh; tổ chức lấy mẫu giám sát sự lưu hành của vi rút gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là vi rút cúm gia cầm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và các biện pháp ứng phó với nguy cơ phát sinh dịch bệnh để các địa phương chủ động trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc và địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Đoàn công tác của tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

4. Sở Y tế: Tăng cường chỉ đạo, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1, A/H5N6 và các loại cúm gia cầm khác trên người để cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để không để dịch lây lan, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân, đảm bảo đủ cơ sở trang thiết bị y tế thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân phòng, chống dịch cúm gia cầm lây nhiễm từ gia cầm sang người.

5. Các Sở, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Cảnh an ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, nhất là đối với gia cầm nhập lậu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, để nghị Báo Thái Bình: Tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; nhất là bệnh cúm gia cầm để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm sang người.

7. Để nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể: Theo nhiệm vụ được giao chủ động tích cực tuyên truyền để các thành viên, hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; khôi phục sản xuất chăn nuôi của tỉnh đạt yêu cầu tăng trưởng đề ra.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Báo Thái Bình và các tổ chức đoàn thể triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Với nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta thời gian qua đạt được những kết quả quan trọng, được nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, dịch tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, trong nước và tác động đến đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng

lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực trong phòng, chống dịch; kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ vật chất, kinh phí để chung tay cùng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường phát hiện, chia sẻ những gương tốt, việc hay nhiều hơn nữa, lan tỏa những giá trị sống đích thực, nêu cao tinh thần tương thân tương ái vốn có sẵn trong mỗi người dân Việt Nam. Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân, các cơ quan, đơn vị và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tùy theo khả năng của mình, không phân biệt tuổi tác, địa vị, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đem lại sức mạnh để Việt Nam vượt mọi khó khăn, thử thách để đẩy lùi dịch Covid-19.

Kết thúc lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận được sự đăng ký ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp với tổng số tiền trên 235 tỷ đồng.

BẢO ĐẢM NƯỚC TƯỚI PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Đến nay, nông dân các địa phương của huyện Hưng Hà đã chuyển sang giai đoạn chăm sóc lúa sau cấy. Để giúp lúa phát triển tốt, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã cùng các địa phương nỗ lực bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân.



Nông dân huyện Hưng Hà khơi thông dòng chảy.

Hiện nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà đang phụ trách 10 trạm bơm trực tiếp tưới, tiêu cho 717ha và điều tiết hệ thống công trình thủy lợi tưới, tiêu cho 10.000ha lúa. Để bảo đảm cho sản xuất vụ xuân, Xí nghiệp đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống các công trình thủy lợi. Đồng thời, tiến hành duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hệ thống máy bơm tự công đập, các trạm bơm tưới, tiêu, tu bổ sửa chữa lưới chắn rác tại các trạm bơm. Xí nghiệp phối hợp tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình, nạo vét các sông Minh Tân, Vĩnh Trà, Đôn Mỹ, Đồng Tu... Tiến hành nạo vét đánh sa bồi các công trình đầu mối cống dưới đê như cống Nhâm Lang, Việt Yên, Lão Khê, Đào Thành, Tĩnh Xuyên. Các tác công

được bảo dưỡng máy đóng mở, nạo vét sa bồi bảo đảm phục vụ sản xuất. Xí nghiệp cũng phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, khảo sát các hạng mục công trình cần phải làm; huy động máy móc, nhân lực phối hợp với các địa phương tiến hành giải tỏa bồi đắp, nạo vét các công trình sông, suối, cống, đập, bảo đảm an toàn, tiêu, tưới, nhất là cho các khu vực ứng trọng. Đây là công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, giúp cán bộ và nhân dân ý thức được tầm quan trọng của việc làm thủy lợi. Cùng theo ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp, sau 3 đợt lấy nước, đến nay các địa phương đều bảo đảm nước phục vụ sản xuất. Xí nghiệp vẫn luôn bám sát tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình sản xuất trong huyện thực hiện tốt phương án tưới, tiêu, khai thác tối đa năng lực công trình để cung cấp nước và phòng, chống úng trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, Xí nghiệp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cán bộ kỹ thuật tăng cường tại các cống dưới đê và tổ chức kiểm tra công trình liên quan đến an toàn phòng, chống lụt, bão. Chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng vận hành các trạm bơm, xử lý các tình huống khi xảy ra ngập úng. Việc xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch tưới, tiêu và để ra giải pháp xử lý khi có tình huống xấu xảy ra của Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cũng sự vào cuộc của các đơn vị, địa phương và nhân dân sẽ góp phần để Hưng Hà giành vụ xuân thắng lợi.

MAI THƯ

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và một số văn bản hướng dẫn thi hành

Câu 1. Bệnh truyền nhiễm là gì? Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Câu 2. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là gì? Trả lời: Theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm. Câu 3. Trung gian truyền bệnh là gì? Trả lời: Theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì trung gian truyền bệnh là côn trùng, động vật, môi trường, thực phẩm và các vật khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và có khả năng truyền bệnh. Câu 4. Người mắc bệnh truyền nhiễm và người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là gì? Trả lời: Theo quy định tại khoản 4, 5, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì người mắc bệnh truyền nhiễm là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có biểu hiện triệu chứng bệnh; người mang mầm bệnh truyền nhiễm là người mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh. Câu 5. Người tiếp xúc và người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là gì? Trả lời: Theo quy định tại khoản 6, 7, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì người tiếp xúc là người có tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và có khả năng mắc bệnh; người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là người tiếp xúc hoặc người có biểu hiện triệu chứng bệnh truyền nhiễm nhưng chưa rõ tác nhân gây bệnh. Câu 6. Dịch là gì? Vùng có dịch và vùng có nguy cơ dịch là gì? Trả lời: Theo quy định tại khoản 13, 14 và 15, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì dịch là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định; vùng có dịch là khu vực được công nhận có mầm bệnh nguy hiểm tiềm ẩn hạn chế sự lây truyền bệnh. Câu 7. Cách ly y tế là gì? Trả lời: Theo quy định tại khoản 16, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì cách ly y tế là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh. Câu 8. Bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm những bệnh gì? Trả lời: Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Câu 9. Bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm những bệnh gì? Trả lời: Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Câu 10. Bệnh truyền nhiễm nhóm C gồm những bệnh gì? Trả lời: Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh. Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C bao gồm bệnh do Cờ-la-my-di-a (Chlamydia); bệnh giang mai; các bệnh do giun; bệnh lậu; bệnh mắt hột; bệnh do nấm Can-di-đà-an-bi-căng (Candida albicans); bệnh Nô-ca-di-a (Nocardia); bệnh phong; bệnh do vi rút Xi-tô-mê-ga-lô (Cytomegalo); bệnh do vi rút Héc-péc (Herpes); bệnh sán lá phổi; bệnh sán lá ruột; bệnh sốt mủ; bệnh sốt do Rich-két-si-a (Rickettsia); bệnh sốt xuất huyết do vi rút Hanta (Hanta); bệnh do Tô-ri-cô-mô-nát (Trichomonas); bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm; bệnh viêm họng, viêm miệng, viêm tim do vi rút Cốc-xác-ki (Coxsackie); bệnh viêm ruột do Giác-đi-a (Giardia); bệnh viêm ruột do Vi-bô-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút (Vibrio Parahaemolyticus) và các bệnh truyền nhiễm khác. (còn nữa)

Phông Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thái Bình